



ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ตามที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เมื่อในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหา หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว และจะถือว่าเป็นการทุจริตในการเข้ารับการเลือกสรร

๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะจัดจ้าง โดยทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่แล้วเท่านั้น

๓. พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด โดยแต่งกายชุดสุภาพ และหากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพนพล รัฐสุภางค์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

บัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับตำแหน่งผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด กองการศึกษา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกรรณิการ์ สุยะวา	๑	

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวมีณมาส แก่นดี	๑	